

Tháng Giêng, 2017

Kính Gởi Cộng Đồng Klein,

Tôi hy vọng quý vị đã có một mùa lễ tuyết vui và năm mới 2017 khởi đầu vui vẻ. Như chúng ta cùng bắt đầu một năm mới, tôi muốn chia sẻ với quý vị thông tin quan trọng về hạng/điểm không chính thức A-F sẽ được phát hành công khai bởi Bộ Giáo Dục Texas (TEA) trong tuần này.

Trong phiên họp lập pháp lần thứ 84, HB 2804 đã thông qua yêu cầu của sự đánh giá điểm A-F cho tất cả các trường công lập trong các khu học chánh. Hệ thống đánh giá điểm này được dự tính bắt đầu vào năm 2018; tuy nhiên tuần này Bộ Giáo Dục (TEA) sẽ công bố hệ thống xếp hạng (chưa chính thức) “Làm Gì Nếu” (“what if”) dựa trên hệ thống tính điểm của mỗi trường và học khu sẽ được công nhận là đã có hệ thống rồi. Sự đánh giá “what if” A-F này không ảnh hưởng hệ thống điểm hạng chính thức của năm 2016. Học chánh và tất cả các trường học trong học khu Klein đều được đánh giá là “đạt tiêu chuẩn” trong bốn lãnh vực: Thành tích học sinh, Học sinh tiên bộ, Giảm sự chênh lệch thành quả, và sự chuẩn bị sẵn sàng sau tốt nghiệp.

Mặc dù có một vài ý kiến cho rằng hệ thống tính điểm A-F mới này nhằm đơn giản hóa sự giải thích về chất lượng và sự cải thiện thành tích học sinh của trường và học khu, không có nghiên cứu nào cho thấy rằng bất kỳ hệ thống đánh giá nào mà tự nó cải thiện kết quả học tập. Đồng thời, hệ thống khá phức tạp sau điểm hạng. Ví dụ: có hàng trang trang giấy cho sự giải thích kỹ thuật về cách tính điểm như thế nào. Tôi khuyến khích quý vị tuần này theo dõi bản tin 90 giây “90 Second News” trên trang mạng của học khu về những giải thích chi tiết của một số công thức tính điểm trong hệ thống.

Mùa Thu vừa qua, quý vị có thể nhớ lại là, phụ huynh, học sinh, và nhân viên đã trả lời bản tham khảo ý kiến về những ưu tiên trong tương lai học khu và những kết quả đáng ngạc nhiên rõ ràng: Cả hai phía phụ huynh và nhân viên đều nhận xét là học khu nên giảm bớt chú trọng vào kỳ thi tiêu chuẩn trong trường học của chúng ta. Với những nhận xét đó, ban quản trị của khu học chánh Klein nhất trí ký một nghị quyết kêu gọi bãi bỏ hệ thống A-F này trong tháng 12 vừa qua. Chúng tôi hy vọng cơ quan lập pháp sẽ có những thay đổi đáng kể cho chính sách này, chuyên chú trọng vào những kết quả của kỳ thi tiêu chuẩn. Và chúng tôi kêu gọi quý vị hãy bảo đảm ý kiến của quý vị được lắng nghe bằng cách liên lạc với cơ quan lập pháp tiểu bang của quý vị về vấn đề quan trọng này. Trong nội bộ khu học chánh Klein, chúng tôi chắc chắn muốn có trách nhiệm với học sinh, gia đình và cộng đồng nhưng chúng tôi không ủng hộ hệ thống A-F là hệ thống đơn giản hóa sự phức tạp trong việc đánh giá một trường hoặc hệ thống trường học. Một chữ biểu tượng thứ điểm thì không và sẽ không bao giờ đại diện cho tất cả những gì xảy ra trong các trường học và trong khu học chánh của chúng ta.

Sau hết, học khu Klein sẽ tiếp tục chú trọng và dốc tâm vào tầm nhìn chung của chúng ta là mỗi học sinh bước vào với một hứa hẹn và tốt nghiệp với một mục đích thực tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia vào sự liên tục cải tiến bởi vì đó là điều phải làm cho học sinh của chúng ta và dĩ nhiên không phải vì sự phức tạp của hệ thống chấm điểm nhằm giảm sự hiểu học của học sinh và của cộng đồng Klein chúng ta qua một chữ biểu tượng cho thứ điểm.

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ liên tục của quý vị với học sinh và các giáo chức học khu Klein. Như mọi khi, nếu quý vị có thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp, hãy tận dụng hệ thống “Let’s Talk” của Klein trên trang mạng của học khu Klein.

Xin kính chúc quý vị những điều tốt đẹp nhất trong năm mới!

Trân trọng,

Bret Champion